



หลักสูตรบริการวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น
การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อหลักสูตร	การฝึกอบรมครูผู้สอน“การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ”
ข้อมูลทั่วไป	
คำอธิบายหลักสูตร	หลักสูตรฝึกอบรมนี้มุ่งเน้นการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการสอนการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะอย่างถูกต้องตามหลักการ สามารถถ่ายทอดความรู้และฝึกฝนนักเรียนให้สวดมนต์ได้อย่างไพเราะ เป็นระเบียบ และมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ผู้รับผิดชอบ	สำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติผู้เข้าอบรม	1. พระภิกษุ พระสอนศีลธรรม 2. ครูสังกัดศึกษา หรือ ครู 3. นิสิตครูศาสตร์ 4. หรือผู้สนใจ
จำนวนที่เปิดรับเข้าอบรม	50 คน
ติดต่อสอบถามรายละเอียด	นายนิรุต ป้องสีดา โทร 0871020854 นายธนรัฐ อดทน โทร 0929132887
ข้อมูลหลักสูตร	
หลักการและเหตุผล	การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของพระพุทธศาสนา ช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความศรัทธาให้แก่เยาวชน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทยที่งดงาม การพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้และทักษะในการถ่ายทอดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย
วัตถุประสงค์	1. เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะอย่างถูกต้อง 2. เพื่อพัฒนาทักษะการสวดมนต์และการนำสวดของครูผู้สอน 3. เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้และฝึกฝนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

<p>โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร</p>	<p>1.ภาคทฤษฎี (2 ชั่วโมง)</p> <p>ประวัติและความสำคัญของการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ หลักการอ่านและการออกเสียงภาษาบาลีที่ถูกต้อง องค์ประกอบและโครงสร้างของบทสวดมนต์ จังหวะและทำนองในการสวดมนต์แบบสรภัญญะ เทคนิคการหายใจและการใช้เสียง</p> <p>2.ภาคปฏิบัติ (4 ชั่วโมง)</p> <p>การฝึกอ่านและออกเสียงบทสวดมนต์ การฝึกสวดมนต์ตามจังหวะและทำนอง การฝึกนำสวดและควบคุมจังหวะ การฝึกสอนและถ่ายทอดความรู้ การประเมินและให้คำแนะนำผู้เรียน</p>
<p>ระยะเวลาการอบรม</p>	<p>หลักสูตร 1 วัน ใช้เวลาฝึกอบรมจำนวน 6 ชั่วโมง</p>
<p>รูปแบบและวิธีการอบรม</p>	<p>การบรรยายและสาธิตสวดมนต์แบบสรภัญญะ การฝึกปฏิบัติ รายบุคคลและกลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำแนะนำ การทดลอง สอนและประเมินผล การใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบการฝึกอบรม</p>
<p>เกณฑ์การผ่านการอบรม</p>	<p>เข้ารับการฝึกอบรมตามระยะเวลาของหลักสูตรที่กำหนดไว้</p>
<p>ผลลัพธ์ที่จะได้รับการอบรม</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.ครูผู้สอนมีความรู้และทักษะในการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 2.ครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้และฝึกสอนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เกิดเครือข่ายครูผู้สอนการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 4.การสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมการสวดมนต์หมู่อย่างยั่งยืน
<p>วิทยากร</p>	<p>๑. ผู้เชี่ยวชาญด้านการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ</p>